



ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
ในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เพื่อ  
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะนั้น

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด  
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายธนธิ หมายมี	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
- สอบข้อเขียน	วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภารกิจอำนวยการ ชั้น ๕ อาคารเกษุภาบดีนทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ  
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า  
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง  
ราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม  
การประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี  
สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ <http://www.pranangklao.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางณิชากา สวัสดิกันนท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า